



บทที่ 4

สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย

การวิจัยเรื่องนี้ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ การพัฒนาการการแข่งขันกีฬาแก่นักเรียนตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงสมัยปัจจุบัน (พ.ศ. 2529) ด้วยวิธีการศึกษาค้นคว้า การพัฒนาการการแข่งขันกีฬาแก่นักเรียน จากเอกสาร หนังสือประวัติศาสตร์ วิทยานิพนธ์ เอกสารทางราชการ ระเบียบ คำสั่งต่าง ๆ ของทางราชการ จดหมายเหตุที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากการศึกษาพบว่า

การแข่งขันกีฬาแก่นักเรียนนั้น ถือเป็นกิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ต้น และมักจะจัดให้มีขึ้นในวโรกาสอันสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสมอ โดยจัดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2440 ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จกลับจากประพาสยุโรป และจัดในวโรกาสการเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมราชินีนาถ หรือพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งแต่ละพระองค์ก็ได้เสด็จมาทอดพระเนตร พระราชทานเหรียญรางวัล และพระราชทานพระบรมราโชวาท ด้วยพระองค์เองเสมอ แต่ต่อมาในระยะหลังการแข่งขันกีฬาแก่นักเรียนแต่ละครั้ง แม้ว่าจะไม่ได้จัดให้ตรงกับในวโรกาสสำคัญดังกล่าวก็ตาม แต่กระทรวงศึกษาธิการก็ได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จมาทรงทำพิธีเปิดและพระราชทานเหรียญรางวัล หรือพระราชทานพระบรมราโชวาทด้วยเสมอ เช่นเดียวกัน สำหรับในปัจจุบันนี้ อาจจะเป็นเพราะ การแข่งขันกีฬาได้มีการแพร่หลาย และมีการแข่งขันกันทั่วทุกจังหวัด ตลอดทั้งปี ความสำคัญของการจัดเป็นประจำในส่วนกลาง จึงได้ลดน้อยลงไป ประกอบกับพระองค์ทรงมีพระราชภารกิจส่วนพระองค์ เป็นอันมาก จึงทำให้ไม่ได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้า-

อยู่หัวมาทำพิธีเปิด ทอดพระเนตร และพระราชทานพระบรมราโชวาทดั่งเช่นแต่ก่อน ก็ได้ ดังจะ
ได้สรุปการพัฒนาการการแข่งขันกีฬานักเรียนไว้ดังนี้

ปี พ.ศ. 2440-2443

ในระหว่างปี พ.ศ. 2440-2443 ได้มีการจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียนขึ้น มีการแข่งขัน
การวิ่ง 100 หลา การชักคะเย่อ กระโดดไกล วิ่งสามขา วิ่งข้ามรั้ว วิ่ง 1/4 ไมล์ กระโดดสูง
วิ่งเก็บของ วิ่งสามกระสอบ วิ่งวิบาก วิ่งวัว และจักรยาน เป็นการจัดการแข่งขัน ระหว่างนักเรียน
ในส่วกลาง มีทั้งโรงเรียนหลวง โรงเรียนเชลยศักดิ์ จำนวนประมาณ 40 โรงเรียนด้วยกัน

ปี พ.ศ. 2444-2459

ในระหว่างปี พ.ศ. 2444-2459 ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬา 2 ประเภท คือ ฟุตบอล
และกรีฑา การแข่งขันฟุตบอล ได้มีการจัดการแข่งขันเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2444 โดยที่การ
แข่งขันได้วางวัตถุประสงค์ไว้ 4 ประการ คือ มีใจนักเลง มีความสามัคคี เป็นคนอาจหาญและมี
ขันติ มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 9 โรงเรียน ในระยะแรกได้จัดการแข่งขันแบบแพ้
คัดออก ต่อมาในปี พ.ศ. 2452 ได้จัดการแข่งขันแบบพบกันหมด จนถึงปี พ.ศ. 2455 การแข่ง-
ขันฟุตบอลได้แบ่งการแข่งขันออกเป็นรุ่น คือ รุ่นเล็ก รุ่นใหญ่ ส่วนรุ่นกลาง ได้จัดให้มีการแข่งขัน
เพิ่มขึ้นในเวลาต่อมา สำหรับการการแข่งขันกรีฑา ได้จัดแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ภาค คือ ภาค
กายบริหาร และภาคประกวดกำลัง นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2447 ได้มีการจัดทำสูจิบัตรขึ้นเป็นครั้
งแรก ต่อมาการแข่งขันกรีฑาได้จัดแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา และกลุ่มโรงเรียนทั่วไป จนถึงปี พ.ศ. 2452 การแข่งขันกรีฑาได้จัด
ให้มีการแข่งขัน 3 กลุ่มเช่นกันแต่เป็นกลุ่มที่ใช้อายุเป็นเกณฑ์ในการแบ่งรุ่น คือ กลุ่มที่ 1 อายุ
ไม่เกิน 12 ปี กลุ่มที่ 2 อายุไม่เกิน 16 ปี และกลุ่มที่ 3 อายุไม่เกิน 20 ปี และได้มี

การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในส่วนภูมิภาคที่มณฑลภูเก็ตอีกด้วย

ปี พ.ศ. 2460-2470

ในระหว่างปี พ.ศ. 2460-2470 ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ คือ ฟุตบอล กรีฑา ญูติศู คัดคนส่วนห้อยโหน ต่อมาได้มีการแข่งขัน มวยฝรั่งและเทนนิสเพิ่มขึ้นอีก การแข่งขันฟุตบอลในปี พ.ศ. 2460 ได้จัดการแข่งขัน 2 รุ่น คือ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ในปีต่อมา ได้จัดการแข่งขัน 4 รุ่น คือ รุ่นเล็ก รุ่นกลาง รุ่นใหญ่ และรุ่นพิเศษ แต่ต่อมาปี พ.ศ. 2469 ได้ยกเลิกการแข่งขันฟุตบอลรุ่นพิเศษ คงมีการแข่งขันเพียง 3 รุ่น มีโรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขันประมาณ 7-10 โรงเรียน ส่วนการแข่งขัน มวยฝรั่ง ได้มีการจัดการแข่งขันเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2463 มี 4 รุ่น คือ 1) รุ่นน้ำหนักต่ำสุดจนถึง 7 สะโตน 2) รุ่น 7.1 - 8 สะโตน 3) รุ่น 8.1 - 9 สะโตน 4) รุ่น 9.1 - 10 สะโตน จัดให้ชกกัน 3 ยก ใน 2 ยกแรก ใช้เวลายกละ 3 นาที และยกสุดท้ายให้ชกกัน 4 นาที พักระหว่างยก 1 นาที นอกจากนี้ได้มีการแข่งขันคัดคนส่วนห้อยโหน มีการแข่งขันทั้งประเภททีมและประเภทบุคคล เป็นการแข่งขัน 4 อุปกรณ์คือ ราวเดี่ยว ราวคู่ ห่วง และม้า มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 6 โรงเรียน และญูติศู ได้เริ่มมีการแข่งขันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2460 เช่นเดียวกับคัดคนส่วนห้อยโหน การแข่งขันญูติศู มีการแข่งขัน ทั้งประเภททีมและประเภทบุคคล จัดให้ต่อสู้กันเป็นคู่ ๆ มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 7 โรงเรียน สำหรับการแข่งขันกรีฑา มี 3 รุ่น คือ รุ่นเล็ก รุ่นกลาง และรุ่นใหญ่ ในบางปี ได้จัดการแข่งขันกรีฑาควบคู่กับงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และเป็นการจัดการแข่งขันเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงปี พ.ศ. 2467 และในปี พ.ศ. 2469 ได้มีการจัดการแข่งขันกรีฑาเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสวันพระราชพิธีฉัตรมงคล ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 23 โรงเรียน สำหรับในปี พ.ศ. 2468

นั้นเป็นระยะที่อยู่ระหว่างความเศร้าสลดใจของพสกนิกรไทยที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า-
อยู่หัว เสด็จสวรรคต เฉพาะการแข่งขันกรีฑาในปีนั้นจึงได้ถูกงดไป

ปี พ.ศ. 2471-2479

ในระหว่างปี พ.ศ. 2471-2479 กีฬาที่จัดให้มีการแข่งขันเป็นประจำทุกปี ได้แก่
ฟุตบอล คัดคนส่วนน้อย โยน ญูญิตสู มวยฝรั่ง กรีฑาประเภทชาย ได้จัดให้มีการแข่งขันรุ่นเล็กที่สุด
เพิ่มขึ้นอีก 1 รุ่น และกรีฑาหญิง สำหรับกรีฑาหญิงนั้น ได้จัดให้มีการแข่งขันขึ้นเป็นครั้งแรกพร้อม
กับการแข่งขันกรีฑาประเภทชายครั้งแรกเช่นกัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2472 ก็ได้จัดให้มีการแข่งขัน
ตะกร้อค้าย และในปี พ.ศ. 2473 ก็ได้จัดให้มีการสาธิตกีฬาบาสเกตบอล เช่นเดียวกัน สำหรับ
เนตบอลได้เริ่มจัดให้มีการแข่งขัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2474 เป็นต้นไปและในปี พ.ศ. 2477 เป็นต้น
ไปนั้น ได้มีการแข่งขัน บาสเกตบอล วอลเลย์บอล และหมากรุก เพิ่มขึ้นอีก และในการแข่งขันนั้น
ได้มีการวางข้อบังคับในแต่ละปีที่สำคัญ ๆ ในช่วงนี้ที่พอจะสรุปได้คือ การแข่งขันฟุตบอล ยังคงแบ่ง
เป็น 3 รุ่น เช่นเดิม แต่ได้เน้นทางด้านความสามัคคีมากขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2474 ได้ระบุให้นัก-
เรียนทั้งสองแข่งขันจับมือกันให้เกียรติซึ่งกันและกันโดยตลอด แม้แต่กองเชียร์แต่ละโรงเรียน จะต้อง
มีครูควบคุม 3 คน เป็นต้น โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2475 ได้จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลเป็นแบบฉันท์-
มิตรไม่มีถ้วยรางวัล และระบุให้แต่ละโรงเรียน ต้องจัดการแข่งขันฟุตบอลรุ่นละ 4 ครั้ง เป็น
อย่างน้อย แต่ปี พ.ศ. 2476 ได้จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลเพื่อชิงถ้วยเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่ง พอ
ถึงปี พ.ศ. 2477 หลังจากได้มีการจัดตั้งกรมพลศึกษาเรียบร้อยแล้ว กรมพลศึกษาจึงได้เป็นผู้รับ
ผิดชอบในการจัดแข่งขันกีฬาและกรีฑาทุกประเภท ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในระยะนี้
การแข่งขันจึงได้เน้นทางด้านมารยาทเป็นสำคัญ โดยมีถ้วยรางวัลมอบให้แก่โรงเรียนที่มีมารยาทดี
ส่วนผู้เล่นนั้นก็พิจารณามอบหมวกสามารถ เสื้อสามารถ และเข็มสามารถ ให้ตามลำดับ สำหรับ
ผู้ตัดสินก็เช่นเดียวกัน ได้มีการมอบแหวน ให้กับผู้ตัดสินหมวกสามารถและเข็มสามารถให้ตามลำดับ สำหรับการ

ควบคุมและตัดสินกีฬาอีกด้วย

สำหรับการแข่งขันคัดคนส่วนน้อยโหน ได้มีการแข่งขันทั้งประเภททีมและประเภทบุคคล โรงเรียนเข้าแข่งขันประมาณ 5 โรงเรียน การแข่งขัน ผู้เล่นต้องเข้าแข่งขันทั้ง 3 อนุกรม คือ รวาคเดี่ยว รวาคคู่ และห่าง ส่วนประเภททีม มี 4 คน ให้ลงทำการแข่งขันอนุกรมละ 5 นาที และแต่ละอนุกรม ให้ทำท่าที่บังคับ 2 ท่าด้วย ส่วนการแข่งขัน ญูญิตสู มีโรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขันประมาณ 7 โรงเรียน แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 รุ่น โดยใช้เจ้าหน้าที่เป็นเกณฑ์ในการกำหนดรุ่น การแข่งขันจัดให้ต่อสู้กันเป็นคู่ ๆ ใครสามารถทุ่มให้คู่ต่อสู้ล้มได้อย่างสมบูรณ์ หรือสามารถล็อกคู่ต่อสู้ได้ หรือจะใช้ทั้งสองผลสมกันก็ได้ ถือเป็นผู้ชนะในการแข่งขัน และผู้ใดที่ชนะในรุ่นนั้น ๆ คัดต่อกัน 2 ปี ในปีถัดไปให้เลื่อนขึ้นไปแข่งในรุ่นที่สูงกว่า ต่อมาในปี พ.ศ.2476 ได้มีการกวาดขัน เรือระเบียบและมารยาทของผู้เข้าทำการแข่งขันมากขึ้นอีก สำหรับผู้เข้าทำการแข่งขันนั้นให้หาความเคารพและให้เกียรติแก่กันและกันด้วยในการแข่งขันแต่ละครั้ง ส่วนการแข่งขันมวยฝรั่ง ได้จัดให้มีการแข่งขันครั้งแรก 4 รุ่น ต่อหลังได้เพิ่มเป็น 6 รุ่น และได้กำหนดตมมแดง มมน้ำเงินของเวทีมวยด้วย นอกจากนี้ ในปี พ.ศ.2474 ได้มีการเก็บเงินค่าผ่านประตูสำหรับผู้เข้าชมการแข่งขันมวยฝรั่งด้วย

นอกจากการแข่งขันกีฬาที่ตั้งกล่าวมาแล้วในปี พ.ศ.2472 ก็ได้มีการแข่งขันตะกร้อขึ้นเป็นครั้งแรก มีการแข่งขันเพียง 2 ประเภทคือ ตะกร้อเตะหน และตะกร้อพลิกเพลงวงเล็ก จัดการแข่งขันแบบแพ็คคอก ต่อมาในปี พ.ศ.2478 จึงได้มีการแข่งขันตะกร้อข้ามตาข่ายเพิ่มขึ้นอีก 1 ประเภท สำหรับกรีฑาหญิงนั้น ผู้ลงแข่งขันให้สวมชุดบลูเมอริ ซึ่งเป็นชุดที่เสื้อและกางเกงติดกัน และในปี พ.ศ.2479 นี้ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ได้มอบธงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการแข่งขันกีฬาครั้งแรก นอกจากนี้ ได้มีการแข่งขันกีฬาในส่วนภูมิภาคกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นด้วย

ปี พ.ศ. 2480-2489

ในช่วงปี พ.ศ. 2480-2489 กีฬาที่ได้จัดให้มีการแข่งขันเป็นประจำทุกปี คือ ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ ยิมนาสติก ญูติสู มวยฝรั่ง กายบริหาร หมากกรุก เนตบอล และกรีฑา สำหรับกรีฑา ได้มีการแข่งขันกรีฑาประชาชนหญิงเป็นครั้งแรกอีกด้วย ต่อมาในปี พ.ศ. 2486 ได้มีการแข่งขันห้วงข้ามตาข่ายอีก 1 ประเภท การแข่งขันกีฬานักเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2480-2489 ช่วงนี้ ได้ใช้ชื่อบัณฑิตฉบับปี พ.ศ. 2480 ซึ่งเป็นชื่อบัณฑิตฉบับแรกของกรมพลศึกษาและในปี พ.ศ. 2481 ได้จัดให้มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนขึ้นเป็นครั้งแรกนอกเหนือไปจากพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียน ซึ่งการแข่งขันในช่วงนี้ พอจะสรุปได้ดังนี้ คือ ฟุตบอล มีการแข่งขัน 3 รุ่น คือ รุ่นเล็ก รุ่นกลาง และรุ่นใหญ่ สำหรับการแข่งขันเนตบอล และวอลเลย์บอลหญิงนั้น มีการแข่งขันเพียง 2 รุ่น คือ รุ่นกลาง และรุ่นใหญ่ และในปี พ.ศ. 2480 ได้เริ่มจัดให้มีการแข่งขันบาสเกตบอลเป็นครั้งแรก มีการแข่งขัน 3 รุ่น เช่นเดียวกับฟุตบอล

นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการแข่งขันตะกร้อ โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ตะกร้อวงใหญ่ ตะกร้อวงเล็ก ตะกร้อลอดห่วง และตะกร้อข้ามตาข่าย และในช่วงนี้ก็ได้มีการแข่งขันคัดคนส่วนน้อยโหน ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็น ยิมนาสติก มีการแข่งขัน 4 ประเภท คือ ราวเดี่ยว ราวคู่ ห่วง และรวมอุปกรณ์ 3 อย่าง สำหรับการแข่งขันมวยฝรั่ง มีทั้งหมด 8 รุ่น คือ รุ่น 90, 95, 100, 105, 112, 118, 126 และรุ่น 135 สะโตน และญูติสู มีการแข่งขันทั้งหมด 6 รุ่น คือ รุ่น 100, 105, 112, 118, 126 และรุ่น 135 สะโตน ส่วนการแข่งขันหมากกรุก มีการแข่งขันทั้ง หมากกรุกไทยและหมากกรุกสากลโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภททีม 3 คน กับประเภทบุคคล สำหรับการแข่งขัน กายบริหาร ซึ่งมีทั้ง ประเภทชายและประเภทหญิง ทีมละ 50 คน

กรีฑานักเรียน ในช่วงนี้ มีการแข่งขันประเภทชาย 4 รุ่นและประเภทหญิง 4 รุ่น เช่นเดียวกันคือ รุ่นจาว รุ่นเล็ก รุ่นกลาง และรุ่นใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2481 ได้มีการจำหน่ายบัตรค่าผ่านประตูเข้าชมการแข่งขันกรีฑาค้วย ต่อมาในปี พ.ศ. 2483 ได้จัดให้มีนักกีฬาอาวุโสกล่าว

นำปฎิภาณตน ซึ่งนักกีฬาอาวุโสคนแรกคือ หลวงศุภชลาศัย และในปี พ.ศ.2484 การแข่งขันกรีฑา ได้จัดให้มีการแข่งขันที่สนามถาวร (สนามศุภชลาศัย) เป็นครั้งแรก มีอุปกรณ์เครื่องอำนวยความสะดวกครบ จึงได้มีการยกเลิกสถิติเดิมทั้งหมด และให้มีการบันทึกสถิติที่แข่งขันในสนามแห่งนี้แทน นอกจากนี้ ผู้ตัดสินกรีฑา ต้องแต่งกายชุดสีขาวล้วนทั้งหมดอีกด้วย

ปี พ.ศ.2490-2497

ในช่วงปี พ.ศ.2490-2497 การแข่งขันกีฬานักเรียนยังคงมีการแข่งขันอยู่เหมือนเดิม คือ ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เนตบอล ตะกร้อ ยิมนาสติก มวยฝรั่ง ยูทิสสู เนตบอล ห่วงข้ามตาข่าย กายบริหาร และกรีฑา การแข่งขันกีฬานักเรียนได้ใช้ประกาศข้อบังคับปี พ.ศ.2490 แทนข้อบังคับฉบับปี พ.ศ.2480 และได้มีการแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในปี พ.ศ.2491 ซึ่งพอจะสรุปการแข่งขันกีฬานักเรียนที่สำคัญ ๆ ในช่วงนี้ได้ ดังนี้คือ การแข่งขันยิมนาสติก มีการแข่งขันเพิ่มเป็น 6 ประเภท คือ ราวเดี่ยว ราวคู่ ห่วง ราวเดี่ยว ราวคู่ และห่วง ยืดหยุ่น หีบกระโถก และในปี พ.ศ.2494 ได้กำหนดอายุนักเรียนไม่เกิน 20 ปีอีกด้วย นอกจากนี้ ได้มีการเปลี่ยนสนามบาสเกตบอล จากสนามดินแดง เป็นสนามลาดยาวอัสปัลด์แทน และมวยฝรั่งได้มีการเรียกชื่อรุ่นตามสากลที่ใช้อยู่ทั้ง 7 รุ่น เช่น รุ่นพื้นเวที รุ่นเปเปอร์เวที รุ่นฟลายเวที เป็นต้น ส่วนการแข่งขันกีฬาประเภทอื่น ๆ เช่น ฟุตบอล เนตบอล บาสเกตบอล ได้มีการแบ่งรุ่นโดยใช้ส่วนสูง อายุ และน้ำหนักเป็นเกณฑ์กำหนดรุ่น มีการจัดการแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย สำหรับการแข่งขันกรีฑานักเรียน ช่วงนี้ ได้มีการยกเลิกการแข่งขัน วิ่งเปี้ยว เดิน 3000 เมตร และวิ่งเก็บของ ส่วนแข่งวิ่งเก็บกอย ได้เปลี่ยนมาเรียกชื่อเป็น แข่งก้าวกระโดด และในปี พ.ศ.2494 ได้แยกการแข่งขันกรีฑาประชาชนออกจากการแข่งขันกรีฑานักเรียนอีกด้วย นอกจากการแข่งขันกีฬานักเรียนในส่วนกลางแล้ว กรมพลศึกษาได้ให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬานักเรียนในส่วนภูมิภาค อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2490 เป็นต้นมา กรมพลศึกษาได้จัดสรรเงินงบประมาณ

อุดหนุนการแข่งขันกีฬาจังหวัดต่าง ๆ เป็นประจำทุกปีตั้งแต่นั้นมา

ปี พ.ศ. 2498-2509

ช่วงการแข่งขันกีฬานักเรียน ในปี พ.ศ. 2498-2509 เป็นช่วงที่กรมพลศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายให้เขต รับผิดชอบการแข่งขันกีฬานักเรียน จึงได้จัดแบ่งเขตการแข่งขันในส่วนกลางออกเป็น 5 เขต โดยให้แต่ละเขตรับผิดชอบการจัดและดำเนินการแข่งขันกีฬาขึ้นเองทั้งหมด สำหรับกรมพลศึกษา ให้ทำหน้าที่จัดการแข่งขัน กรีฑา มวยฝรั่ง และยูโด เท่านั้น นอกจากนี้ ได้มีการแข่งขันกีฬาเทศบาลกรุงเทพมหานครขึ้น ในปี พ.ศ. 2502 โดยครั้งแรกได้มีการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนเพียงอย่างเดียว ต่อมาจึงได้มีการแข่งขันกีฬาประเภทอื่น เพิ่มมากขึ้น

ปี พ.ศ. 2510-2530

ในช่วงปี พ.ศ. 2510-2530 เป็นระยะเวลาที่กรมพลศึกษา ได้รับงานจากเขตมาทำการจัดและดำเนินการแข่งขันขึ้นเอง มีกีฬาที่แข่งขันตั้งต่อไปนคือ ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เทเบิลเทนนิส ยูโด มวย กรีฑา วูตวู ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 ได้จัดให้มีการแข่งขันยิมนาสติกเป็นประจำทุกปี เพิ่มอีก 1 ประเภท และในปี พ.ศ. 2512 ได้มีการแข่งขันกีฬาเพิ่มอีก 4 ประเภท คือ ตะกร้อ แบดมินตัน จักรยาน และเทนนิส ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 ได้จัดให้มีการแข่งขันมวยปล้ำอีก 1 ประเภท และในปี พ.ศ. 2515 ปี พ.ศ. 2519 ปี พ.ศ. 2523 ปี พ.ศ. 2524 และปี พ.ศ. 2527 ก็ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาเพิ่มขึ้นเป็นประจำทุกปีอีก 5 ประเภท โดยได้จัดเพิ่มขึ้นปีละ 1 ประเภทคือกระโดดน้ำ กายบริหาร ยกน้ำหนัก แฮนด์บอล และซอฟบอล ตามลำดับ และในบางปีก็ได้มีการแก้ไขระเบียบและข้อบังคับ เช่น ได้มีการประกาศใช้ข้อบังคับปี พ.ศ. 2512 แทนข้อบังคับปี พ.ศ. 2490 โดยระบุงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเป็นสำคัญมากที่สุด รองลงมาคือการแข่งขันกีฬากับโรงเรียนใกล้เคียง และการแข่งขันกีฬานักเรียนของกรมพลศึกษา

หรือจังหวัดดำเนินการ และการแข่งขันกีฬานักเรียน ได้ระบุนกรรมการแข่งขันเป็นระดับชั้น คือระดับ
 ไม่เกิน ป.7 ระดับไม่เกินชั้น ม.ศ.3 เป็นต้น บางประเภท ไม่จำกัดส่วนสูง อายุไม่เกิน 20 ปี
 ต่อมาได้ใช้อายุเป็นเกณฑ์จัดรุ่นการแข่งขัน เช่น รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
 เป็นต้น นอกจากนี้ การจัดการแข่งขันได้มีการกลุ่มการแข่งขันออกตามลักษณะที่สถานศึกษาสังกัด
 อยู่ เช่น กรมสามัญศึกษา สาธิตสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย หรือสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน
 เป็นต้น ต่อมาในปี พ.ศ.2528 ได้มีการยกเลิกข้อบังคับการแข่งขันปี พ.ศ.2512 ให้ใช้ประ-
 กาศข้อบังคับปี พ.ศ.2528 แทน ในนี้ได้แต่งตั้งให้ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ เป็น
 กรรมการโดยตำแหน่ง มีหน้าที่คอยควบคุมดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขัน และกองเชียร์ นอกจากนี้
 ข้อบังคับฉบับนี้ ได้มอบสิทธิให้ผู้ฝ่าฝืนระเบียบการ ผู้ที่ทำการโกง หรือทุจริตปลอมแปลงเอกสาร
 ฯลฯ ให้ลงโทษตั้งแต่สถานเบาจนถึงขั้นดำเนินการคดีอาญา การแข่งขันกีฬาได้มีการจัดและดำเนิน
 การแข่งขันกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น กระทรวงศึกษาธิการก็ได้ให้การสนับสนุน โดยได้สังเกตเห็นว่า
 กีฬานอกจากจะทำให้สุขภาพแข็งแรงดีแล้ว ยังทำให้เป็นผู้ที่มีจิตใจสูงส่ง มีความสามัคคี กลม-
 กลืนกัน รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักให้อภัย สามารถควบคุมอารมณ์ จิตใจให้อยู่ในขอบเขตได้ เป็น
 ผู้ที่มีระเบียบวินัยที่งดงามเหมาะสมกับสังคม รู้จักสภาพอ่อนโยน เคารพในกติกา มีทัศนคติที่ดีต่อ
 สังคมและประเทศชาติต่อไป นอกจากการแข่งขันกีฬานักเรียนของกรมพลศึกษาแล้ว ได้มีการ
 แข่งขันกีฬาเทศบาลกรุงเทพมหานคร และในปี พ.ศ.2514 กองทัพอากาศก็ได้เป็นอีกหน่วยงาน
 หนึ่งที่ได้จัดและดำเนินงานแข่งขันกีฬานักเรียนทั้งในส่วนกลางและในจังหวัดใกล้เคียง อีกด้วย

ข้อเสนอแนะ

1. เพื่อให้การแข่งขันกีฬานักเรียน ได้เป็นไปตามหลักการอย่างแท้จริงและทั่วถึงกัน
 เป็นประจำทุกปี แต่ละจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ควรจะมีเจ้าหน้าที่เฉพาะ เพื่อที่จะทำหน้าที่รับ
 ผิดชอบจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในแต่ละจังหวัดนั้น ๆ ของตนเอง

2. เพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถทางการกีฬาอย่างดีเด่นจากแต่ละจังหวัด จากจังหวัดทั่วประเทศได้มีความคึกคัก และได้มีความสนใจในการกีฬามากขึ้น รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถทางการกีฬาได้ทดสอบตนเองอย่างเต็มความสามารถ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพลศึกษา หรือกระทรวงศึกษาธิการ ควรที่จะจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโดยเฉพาะกรีฑาเป็นงานมหกรรมใหญ่เป็นประจำทุกปี ดังที่เคยปฏิบัติมาเช่นแต่ก่อน

3. เพื่อเป็นประโยชน์แก่การศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับ การพัฒนาการแข่งขันกีฬานักเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในโอกาสต่อไปข้างหน้า หน่วยงานที่หน้าที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบโดยตรง เช่น หน่วยงานการกีฬาแห่งประเทศไทยและกรมพลศึกษา ควรจัดให้มีผู้รับผิดชอบ และมีห้องสมุดจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาทุกประเภทที่มีอยู่ เพื่อจะได้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาการกีฬาแห่งชาติต่อไป

ศูนย์วิทยุวิทยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย